

THÁI PHÚC

Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Những năm qua, xã Thái Phúc (Thái Thụy) luôn quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công, nhất là việc triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công. Qua đó, giúp những gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng vui bốt nỗi đau sau chiến tranh và vươn lên trong cuộc sống.

Mới đây, chúng tôi có dịp đến thăm một số hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới nhà ở tại xã Thái Phúc. Trong đó, có ông Phan Văn Chùy, thôn Nha Xuyên, cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp. Ngôi trước căn nhà mái bằng kiên cố vừa mới xây dựng xong năm 2018, ông Chùy kể với chúng tôi: Nhiều năm qua, gia đình phải ở trong căn nhà cấp 4 xây dựng từ năm 1980 bị xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, phần mái đã bị dột nhiều chỗ, tường bị mục vữa, có nhiều chỗ nứt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào trong mùa mưa bão. Được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng thêm sự giúp đỡ của con cái, anh em họ hàng tôi đã xây mới được căn nhà mái bằng khang trang, kiên cố để ổn định cuộc sống và an dưỡng tuổi già.



Hết năm 2018, xã Thái Phúc có 8 trường hợp người có công được xét duyệt và hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở.

Thái Phúc là xã giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Thái Phúc có gần 2.500 người con tham gia chiến đấu trong lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn xã có 395 liệt sĩ, 53 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 121 thương binh, bệnh

binh, 92 trường hợp nhiễm chất độc hóa học... Theo ông Đỗ Tiến Lịch, Chủ tịch UBND xã Thái Phúc: Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, xã ban hành các kế

hoạch, triển khai công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công, nhất là việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công. Hai năm (2017 -

2018), UBND xã đã rà soát lập danh sách gửi về huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 43 trường hợp người có công có nhu cầu xin hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết năm 2018, các cấp, ngành đã xét duyệt và hỗ trợ 8 trường hợp xây mới nhà ở

với kinh phí 40 triệu đồng/trường hợp, 2 trường hợp sửa chữa nhà ở với mức 20 triệu đồng/trường hợp. Trong năm 2018, xã tiếp tục làm tờ trình cho 9 trường hợp có nhà ở xuống cấp gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để giải quyết. Cùng với sự nỗ lực trong triển khai xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người có công, xã Thái Phúc cũng thực hiện tốt việc chi trả các chế độ trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời, không để sai sót bất cứ trường hợp nào. Địa phương đã ưu tiên cấp ruộng tốt, ruộng gán cho các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ; miễn các khoản đóng góp và tạo điều kiện cho các gia đình chính sách khó khăn, neo đơn vay vốn để phát triển kinh tế. Ngoài ra, xã thực hiện tốt việc tiếp nhận và kịp thời tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, của huyện cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trong các dịp lễ, tết... Nhờ vậy, đến nay đại đa số gia đình người có công của xã đã có cuộc sống ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhìn chung các đối tượng chính sách và gia đình đều phấn khởi và cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ.

Thời gian tới, xã Thái Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực thực hiện xã hội hóa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để ngày càng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

TRẦN TUẤN

Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) với chủ đề “Vẻ với Điện Biên” sẽ diễn ra từ ngày 7 - 11/3 tại Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Liên hoan có sự tham gia của các đội tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa Bình, Bắc Giang, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Trà Vinh, Yên Bái, Nghệ An, Đồng Tháp, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Kạn, Gia Lai.

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ có các hoạt động như: diễn hành tuyên truyền lưu động; chương trình văn nghệ cổ động; trưng bày và thuyết minh triển lãm ảnh.

Nội dung liên hoan ca ngợi truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ca ngợi những thành tựu đạt được của đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đại đoàn kết toàn dân tộc. Nêu tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Cục Văn hóa cơ sở để nghị các tỉnh, thành phố tham gia phối hợp tổ chức liên hoan triển khai các hoạt động theo đúng nội dung, kế hoạch đã phê duyệt; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia.

Chương trình tham gia liên hoan bám sát chủ đề, trang trọng, ý nghĩa, có nội dung tiêu biểu, phù hợp, có tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao, khuyến khích những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Đồng thời, các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trên tinh thần “đoàn kết - sáng tạo - thân thiện - an toàn”.

Đình chỉ lưu hành kem dưỡng trắng da E MOON

(vtv.vn) Sản phẩm kem dưỡng trắng da E MOON bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng.



Mẫu sản phẩm kem dưỡng trắng da E MOON (số lô: 0518; ngày sản xuất:

9/5/2018; hạn dùng: 9/5/2021; số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 0001156/CBMP-HCM - do Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Chi Chi sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường) do Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh lấy tại quầy bách hóa - mỹ phẩm Loan (địa chỉ: khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để kiểm tra chất lượng cho thấy: mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng.

Cục Quản lý được thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm kem dưỡng trắng da E MOON nêu trên đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Chi Chi gửi thông báo thu hồi tới nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý được trước ngày 31/3/2019.

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

KIM NGÂN

Được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 2/2016, chương trình “Cặp lá yêu thương” được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) phối hợp với Trung tâm tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai trên toàn quốc đã tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường.

Gia đình chị Vũ Thị Gái thuộc diện hộ nghèo của phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Chồng mất sớm từ khi hai đứa con còn thơ dại nên một mình chị phải bươn trải để nuôi hai con ăn học. Do việc làm không ổn định, ba mẹ con lại đau ốm thường xuyên nên chi phí sinh hoạt và thuốc men lại càng thêm gánh nặng cho chị. Chị Gái tâm sự: Được lãnh đạo phường thông báo hai con của tôi được lựa chọn tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” tôi mừng lắm vì từ nay hàng tháng sẽ có thêm kinh phí phụ cho các cháu được học tập và sinh hoạt, từ đó gia đình tôi cũng bớt khó khăn hơn. Còn đối với chị Trần Thị Cải, tổ 43, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, mặc dù rất bận rộn với công việc chăm nom mẹ già nay đã bước sang tuổi 92 nhưng chị vẫn thu xếp công việc để đến trụ sở UBND phường nhận tiền hỗ trợ từ chương trình “Cặp lá yêu thương” vào ngày thực giao dịch hàng tháng của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh. Cảm ơn hỗ trợ trên tay, chị Cải rung rung xúc động: Tôi mừng lắm vì được Đảng, Nhà nước và địa phương luôn quan

“Cặp lá yêu thương” - lan tỏa từ một chương trình



Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tổ chức trao tiền hỗ trợ cho “lá chưa lành” của chương trình “Cặp lá yêu thương” trên địa bàn phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để vượt qua khó khăn và qua đây tôi cũng cảm ơn chương trình “Cặp lá yêu thương” đã tiếp sức cho gia đình tôi, đặc biệt là con tôi có thể yên tâm đến trường. Đó là 3 trong số 45 “lá chưa lành” của chương trình “Cặp lá yêu thương” ở 33 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chuyển tiền miễn phí thông qua các điểm trực giao dịch tại 33 xã, phường, thị trấn. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã thực hiện chi trả

CHƯƠNG TRÌNH “CẶP LÁ YÊU THƯƠNG”

- Là chương trình được Trung tâm tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng CSXH triển khai trên toàn quốc;
- Thông qua chương trình, VTV24 sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm - “lá lành” hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn - “lá chưa lành”;
- Mức hỗ trợ tối thiểu cho “lá chưa lành” là 200.000 đồng/tháng;
- Ngân hàng CSXH thực hiện mở và quản lý tài khoản “Cặp lá yêu thương” để chuyển tiền từ “lá lành” đến “lá chưa lành” hoặc người được “lá chưa lành” ủy quyền vào ngày giao dịch hàng tháng tại điểm trực giao dịch của Ngân hàng CSXH nơi “lá chưa lành” cư trú.

Không may mắn như những người khác, năm lên 4 tuổi, Nguyễn Tiến Phương được phát hiện bị đục thủy tinh thể bẩm sinh bên mắt phải, chủ yếu nhìn bằng mắt trái. Gia đình lo chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không biến chuyển. Đến năm anh học lớp 8, số phận lại một lần nữa treo người khi mắt trái của Phương bắt đầu có những dấu hiệu mờ dần, thị lực chỉ còn 1/10, buộc cậu phải bỏ dở việc học. Càng lớn, nỗi mặc cảm vì không nhìn thấy ánh sáng của Phương lại càng tăng lên. Anh tâm sự: Hồi ấy, cứ mỗi lần thấy em trai dẫn các bạn về nhà chơi, bản thân tôi lại càng cảm thấy tự ti, không dám kết giao với bất cứ ai, thậm chí còn lảng tránh vì sợ sự dèm pha của mọi người, cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình. Làm quen dần với việc phải sống trong bóng tối nhưng trong suy nghĩ của mình, Phương lại không thể

Vượt qua bóng tối

Mặc dù bị mù cả hai mắt nhưng với nghị lực sống mạnh mẽ cùng sự cần mẫn trong lao động, anh Nguyễn Tiến Phương, tổ 27, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình đã vươn lên trở thành chủ một cơ sở tắm giặt, tạo việc làm cho nhiều người khiếm thị.

quen với việc lảng tránh và mãi mặc cảm. Được sự hỗ trợ và động viên từ gia đình cùng sự quyết tâm tìm nghề, học nghề để trở thành người có ích cho xã hội, Phương khao khát học chữ nổi để sử dụng. Năm 2002, anh làm đơn xin vào Hội Người mù huyện Vũ Thư làm nghề tắm trẻ. Đầu năm 2003, được biết Tỉnh hội có mở lớp học chữ nổi, anh làm đơn tham gia vừa xin học chữ vừa học nghề tắm giặt. Với một người bị mù

làm bất cứ việc gì cũng không hề đơn giản, nhưng với anh thì khác, cứ cặm cụi mò mẫm làm quen với thế giới không màu, tận tình với công việc. Ý chí xã hội, Phương khao khát học chữ nổi để sử dụng. Năm 2002, anh làm đơn xin vào Hội Người mù huyện Vũ Thư làm nghề tắm trẻ. Đầu năm 2003, được biết Tỉnh hội có mở lớp học chữ nổi, anh làm đơn tham gia vừa xin học chữ vừa học nghề tắm giặt. Với một người bị mù

được, tháng 3/2017, anh quyết định mở cơ sở tắm giặt lấy tên là Phương Khi. Thời gian đầu, do chưa quen khách nên cơ sở tắm giặt của anh còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, anh Phương lại cần mẫn học hỏi thêm nghề làm biển quảng cáo, chăm chỉ đi dẫn tờ rơi và tích cực nhờ người thân, bạn bè tuyên truyền trên mạng xã hội. Sau khi đã tạo được thương hiệu và niềm tin với khách hàng, anh mạnh dạn mở rộng cơ sở, thuê thêm 6 người khiếm thị cùng làm, bảo đảm mức thu nhập ổn định, trung bình từ 3 triệu đồng/người/tháng vào mùa đông và 4 triệu đồng/người/tháng vào mùa hè. Đối với những người chưa có tay nghề, anh tạo điều kiện để họ học hỏi đồng thời trực tiếp dạy họ những kỹ năng trong công việc. Theo anh, để có thể theo đuổi được nghề thì ngoài sự kiên nhẫn và yêu thích công việc phải có sức khỏe, đôi tay nhạy cảm. Trong quá trình

làm phụ trợ tuyên truyền học để nâng cao tay nghề, học cách tiếp cận với khách hàng sao cho khéo léo nhất.

Vốn là người giàu lòng nhân ái nên sau khi đã ổn định cơ sở cho riêng mình, anh Phương còn đi từng ngõ, ngõ từng nhà người khiếm thị, vận động họ tham gia tổ chức hội và học nghề bởi anh hiểu còn rất nhiều người khiếm thị phải sống trong tăm tối. Họ mang nỗi mặc cảm, tự ti, tuyệt vọng như anh khi xưa, sống co cụm và chịu tủi hờn một mình. Chính nhờ thế mà đã có không ít người nghe theo lời khuyên của anh đến nay cũng đã học nghề và làm nghề, có thêm thu nhập, trở thành những người có ích cho xã hội.

Mất đi nguồn sáng từ đời nhưng người khiếm thị nhưng tấm gương của anh Nguyễn Tiến Phương là minh chứng sinh động cho nghị lực sống

mạnh mẽ như cây xương rồng trên cát, cho quyết tâm vượt khó vươn lên của những người khiếm thị. Nhận xét về hội viên của mình, ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Nguyễn Tiến Phương là một trong những hội viên

tiêu biểu của Hội với tinh thần không chịu khuất phục trước bóng tối và ý chí dám nghĩ, dám làm. Anh không chỉ là tấm gương sáng cho những người khuyết tật mà còn cho rất nhiều người trong xã hội.

THU TRANG



Vượt lên số phận, anh Nguyễn Tiến Phương giờ đây đã là chủ của một cơ sở tắm giặt, tạo việc làm cho nhiều người khiếm thị.